

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ NĂM (31/12/1966 - 31/12/2021)

1. Hồ Chủ tịch về thăm Thái Bình lần thứ nhất (10/1/1946)

Nhân chuyến đi thăm các tỉnh hạ lưu sông Hồng bị vỡ đê hồi tháng 8/1945, chiều ngày 10/1/1946, Hồ Chủ tịch đã về thăm đê Thái Bình. Sau khi đi xem hai quãng đê Địa (Hưng Nhân) và Mỹ Lộc (Thu Trì) bị vỡ, Hồ Chủ tịch đã về thị xã Thái Bình lúc 15 giờ, gặp gỡ cán bộ, đồng bào tại trụ sở UBND cách mạng lâm thời tỉnh. Các đồng chí: Ngô Duy Cáo, Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời tỉnh; Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Văn Phiếm, Bùi Đăng Chi, Đỗ Thị Hạnh cũng có mặt. Được tin Hồ Chủ tịch về, đồng bào thị xã kéo đến đứng chật cứng cả trong sân, ngoài vườn và cổng tòa đại sứ. Bác đã dành 30 phút nói chuyện với đồng bào. Bác nói nước ta đã độc lập, mọi người dân làm cho đất nước, toàn dân phải tích cực tham gia đắp đê chống lụt, chống nạn đói.

2. Hồ Chủ tịch về thăm Thái Bình lần thứ hai (28/4/1946)

Ngày 28/4/1946, Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh quyết định tổ chức lễ mít-tinh lớn mừng công khánh thành đê Địa (Hưng Nhân) và đê Mỹ Lộc (Thu Trì), mời Hồ Chủ tịch và Chính phủ về dự. Sau khi đồng chí Nguyễn Văn Ngo, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh đọc

Thái Bình 5 lần đón Bác



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một xóm của bà con nông dân Hợp tác xã Nam Cường, mới thành lập do lần biển khơi hoang, ngày 26/3/1962. Ảnh tư liệu

báo cáo tóm tắt về thành tích đắp đê chống lụt và chống đói, Hồ Chủ tịch khen ngợi thành tích đắp đê của Thái Bình, hoan nghênh tinh thần đoàn kết trong lao động, trong sản xuất cứu đói của đồng bào. Bác kêu gọi phải ra sức diệt bọ kê thù trước mắt là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm...

Chiều ngày 28/4/1946, Bác và phái đoàn Chính

phủ lên Hưng Nhân dự lễ mít-tinh khánh thành đoạn đê Địa, nay thuộc xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Nhân dân huyện Tiên Hưng đứng chật hai bên đường 39 và trên đê sông Hồng đón Bác.

3. Hồ Chủ tịch về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958)

Tại trụ sở Ủy ban Hành chính tỉnh, Hồ Chủ tịch đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo

những công việc tỉnh làm được trong năm 1958. Rồi trụ sở Ủy ban Hành chính tỉnh, Hồ Chủ tịch đến thăm các chuyên gia Trung Quốc tại công trường nhà máy xay sắn do Người tôi dự Đại hội sản xuất đồng - xuân tỉnh Thái Bình.

Sáng ngày 26/10/1958, trên 4 vạn đại biểu nhân dân đội ngũ chính trị tại sản vận động thị xã Thái Bình đón Bác. Bác mặc

bộ quần áo màu gụ, đầu đội mũ cát, chân đi dép cao su đen, nước da hồng hào, khỏe mạnh. Bác giơ tay vẫy chào, tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Bác lên lễ đài và phát biểu: Trong kháng chiến, đồng bào và cán bộ Thái Bình đã cố gắng và lập nhiều thành tích trong công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa. Bác chỉ rõ những ưu điểm và khuyết điểm của cán bộ, nhân dân Thái Bình. Bác nêu 6 nhiệm vụ trước mắt: Củng cố tổ chức công, hợp tác xã; việc phục vụ nông nghiệp của cán bộ các ngành, các giới; vai trò đấu thầu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên; vấn đề đoàn kết và tiết kiệm. Cuối cùng, Bác kêu gọi: Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi, ngoài đồng đất tốt, nước có sẵn, đồng bào và cán bộ phải cố gắng làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu ở miền Bắc, có làm được không?

- Có ạ! Có ạ!
- Bác tin đồng bào và nhân dân có thể làm được những điều đã hứa với Bác. Trong vụ mùa này và trong vụ chiêm tới, đơn vị nào khá nhất huyện, huyện nào khá nhất tỉnh sẽ có giải thưởng. Ai muốn có giải thưởng, giờ tay lên?

Đồng chí Giang Đức Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh thay mặt đồng bào và cán bộ Thái Bình

cảm ơn Bác, cảm ơn Trung ương Đảng và Chính phủ đã luôn quan tâm đến Thái Bình và xin nguyện: Thái Bình đời đời ghi nhớ công ơn Bác và làm theo lời dạy của Bác!

4. Hồ Chủ tịch về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962)

Được biết Thái Bình có phong trào lần biển khơi hoang và toàn tỉnh đã thành tích cao trong sản xuất, ngày 26/3/1962, Hồ Chủ tịch đã về thăm và động viên phong trào. 8 giờ sáng, ngày 26/3/1962, khi chiếc trực thăng hạ cánh, Bác từ trong máy bay bước xuống, mọi người chạy ra đón và reo to: "Bác Hồ! Bác Hồ! Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!". Bác khen ngợi cán bộ, xã viên hợp tác xã khai hoang diện tích cây lúa, trồng coi làm giàu. Nói chuyện xong, Bác thường huy hiệu cho các chiến sĩ thi đua của Nam Cường. Rồi Nam Cường, Bác đến thăm hội nghị phát động phong trào sản xuất trong nông nghiệp toàn tỉnh, gặp gỡ các đại biểu đang họp tại Đồng Lâm. Đêm đó Bác nghĩ lại khu sơ tán của Văn phòng Tỉnh ủy ở thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư. Hôm sau, 1/1/1967, lúc 9 giờ sáng, Bác tới đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư. Sau khi khoáng tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, Bác nói: Bây

còn chậm. Bác phân tích một số khuyết điểm về sản xuất nông nghiệp và chế độ thi phò trương, lãng phí trong ma chay, cưới hỏi. Và xấu nhất là tệ đánh đập vợ, ép duyên con, thói tảo hôn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cuối cùng, Bác kết luận: Tỉnh ta có gần 77.000 đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động. Trung ương giao nhiệm vụ cho mỗi đồng chí phải nâng cao tinh thần cách mạng, phấn đấu vươn lên, phải chống tư tưởng bảo thủ và chủ quan, chống tác phong quan liêu, đại khái, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, làm gương mẫu, làm đầu tàu cho đồng bào trong phong trào thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng Tổ quốc giàu mạnh và nâng cao đời sống nhân dân.

5. Hồ Chủ tịch về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 1/1/1967)

Tối ngày 31/12/1966, Bác về thăm Thái Bình lần thứ năm, mừng Thái Bình đạt 5 tấn thóc/ha. Đêm đó Bác nghĩ lại khu sơ tán của Văn phòng Tỉnh ủy ở thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư. Hôm sau, 1/1/1967, lúc 9 giờ sáng, Bác tới đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư. Sau khi khoáng tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, Bác nói: Bây

giờ thì Bác làm nhiệm vụ giới thiệu, đây là đồng chí Hoàng Anh, phụ trách nông nghiệp, đồng chí Tố Hữu, phụ trách tuyên giáo còn đồng chí này (Bác chỉ đồng chí Ngô Duy Đông) các chú biết rồi chứ... Tất cả cùng cười vang. Bác bắt đầu nói chuyện. Bác khen nhân dân ta sản xuất giỏi, chiến đấu cũng giỏi. Bác nói về những biện pháp thủy lợi, làm phân, nuôi cá, trồng cây. Bác khen hợp tác xã Hiệp Hòa trồng cây khá. Nói đến việc sản xuất thời chiến, Bác dặn phải chú ý đến đội quân lao động rất đông là nữ. Bác phê phán tệ đánh vợ và mong từ nay về sau không còn thói xấu đánh chửi vợ nữa. Bác khen hợp tác xã Tân Phong đạt hơn 7 tấn thóc/ha. Bác khen phong trào báo công, bình công của Thái Bình. Sau đó Bác nói về công tác xây dựng Đảng, sự đoàn kết trong Đảng giữa đảng viên cũ, đảng viên mới, đảng viên già, đảng viên trẻ. Cuối cùng, Bác nói về phong trào nhân dân, phải ra sức bảo vệ tài sản của Nhà nước, của hợp tác xã. Bác nói: Bây giờ Bác rất vui lòng thấy Thái Bình có tiến bộ nhiều. Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

(Theo Từ điển Thái Bình)

PHƯỜNG HOÀNG DIỆU

Quyết tâm không chế dịch Covid-19

Mấy ngày gần đây, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Để truy vết, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường đã khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến F0, khoanh vùng, không để dịch lây lan thêm. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố nhanh chóng đưa các trường hợp F0 đi điều trị.

Bà Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu cho biết: Với phương châm thần tốc truy vết hết F1, F2, không bỏ sót trường hợp nào và sớm lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp nghi mắc Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường đã nhanh chóng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố huy động tối đa nhân lực, vật lực quyết liệt phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Kịch hoạt 13 tổ Covid-19 cộng đồng với 177 thành viên, 3 tổ phản ứng nhanh, thành viên là cán bộ, công chức phường và 4 đội phản ứng nhanh của các đoàn thể tập trung truy vết, khoanh vùng và giám sát dịch bệnh. Tất cả các trường hợp F1, F2 đều cách ly tại nhà. Các trường hợp nguy cơ cao thực hiện phong tỏa, có sự giám sát của các tổ Covid-19 cộng đồng. Đồng thời, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh, vận động quần chúng nhân dân chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng, chung tay cùng chính quyền địa phương và ngành Y tế không chế ổ dịch Covid-19. Hệ thống loa truyền thanh của phường ngày nào cũng phát thông tin, diễn biến hiện tại trên địa bàn về dịch bệnh. Thành lập các tổ tuyên truyền lưu động, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Cùng với đó, phường Hoàng Diệu tích cực triển khai công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh Covid-19 mũi 2 cho nhân dân. Đến nay, cơ bản người dân từ 18 tuổi trở lên trên

địa bàn phường đã hoàn thành tiêm mũi 2. Trên địa bàn tổ 1, phường Hoàng Diệu có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chính quyền tổ 1 đã chủ động phối hợp với các phòng, ban của phường truy vết, khoanh vùng các trường hợp F1, F2 và phong tỏa các hộ nguy cơ cao. Ông Trần Văn Tăng, Tổ trưởng tổ 1, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng tổ 1 cho biết: Để góp phần tích cực trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19, các thành viên của tổ phối hợp với chính quyền truy vết, tuyên truyền đến người dân về tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, với những trường hợp phải thực hiện cách ly tại nhà, chúng tôi hỗ trợ mua đồ dùng, lương thực, thực phẩm, xử lý nguồn rác thải... Chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền các hộ xung quanh hiểu về dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng dịch cho chính bản thân, tránh kỳ thị với các trường hợp trong diện cách ly, phong tỏa, cùng đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu Tô Thị Nga cho biết: Ngay sau khi xuất hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại nhà trường, Ban Giám hiệu đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức test nhanh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ 2 khu A và B, bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Nhà trường kích hoạt kịch bản ứng phó trong trường hợp phát hiện ca nghi mắc Covid-19 trong quá trình dạy và học. Học sinh toàn trường nghỉ học từ ngày 15/12 và chuyển sang học trực tuyến. Cùng với việc triển khai học trực tuyến, các thầy cô giáo thường xuyên tuyên truyền trên nhóm zalo của lớp để phụ huynh chủ động thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát con tại nhà. Tại Trường THCS Hoàng Diệu, việc học vẫn diễn ra hàng ngày. Lớp 6A2, học sinh nghỉ học do có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, tại hành lang mỗi lớp

học đều bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Hàng ngày, học sinh đến trường đều được đo thân nhiệt và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế hoạt động tập trung đông người, thực hiện cách ly lớp với lớp. Do có sự chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trong trường hợp phát hiện ca nghi mắc Covid-19 trong quá trình dạy và học nên mọi hoạt động dạy và học của nhà trường vẫn diễn ra bình thường. Bên cạnh việc bảo đảm vệ sinh trường lớp, nhà trường thực hiện giãn cách, giảm lượng học sinh đến trường. Theo đó, học sinh khối 6, 8 và khối 7, 9 luân phiên học sáng, chiều. Thực hiện quy định các biện pháp cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới, phân loại cách ly phù hợp, lấy mẫu xét nghiệm nhanh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc, phường Hoàng Diệu quyết tâm từng bước kiểm soát và khống chế dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.

MINH NGUYỆT



Học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu bảo đảm khoảng cách trong quá trình test sàng lọc Covid-19.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Một số quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá

- Điều 14, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định quyền của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá:

Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình;

Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở.

- Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm thực hiện các quy định sau:

Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.

Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước.

Giương mạnh thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

Nghĩa vụ của người hút thuốc lá

Điều 7, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định nghĩa vụ của

người hút thuốc lá như sau: Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá;

Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi;

Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá.

Những địa điểm nào cấm hút thuốc lá hoàn toàn

- Điều 11 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên gồm:

- Cơ sở y tế;
- Cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại các địa điểm như: trường cao đẳng, đại học, học viện;
- Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em;
- Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

- Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm: Nơi làm việc; Trường cao đẳng, đại học, học viện;

Địa điểm công cộng, trừ các địa điểm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong phạm vi khuôn viên và các địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá như: khu vực cách ly của sân bay; quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch; phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

Tại sao phải cấm hút thuốc lá nơi công cộng

Khoản 7, Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định: Việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng là rất cần thiết vì:

Địa điểm công cộng là

nơi phục vụ chung cho nhu cầu của rất nhiều người, do vậy tại những địa điểm này sẽ có nhiều người hút thuốc lá, làm cho những người không sử dụng thuốc lá cũng bị hút thuốc lá thụ động.

Hút thuốc lá thụ động cũng là một nguy cơ lớn ảnh hưởng tới sức khỏe. Khói tỏa ra từ đầu thuốc đang cháy độc hơn khói thuốc do người hút hít vào vì có chứa nhiều chất độc

hại hơn gấp 26 lần do cháy ở nhiệt độ cao và không qua bộ phận lọc. Khói thuốc thụ động là một trong các tác nhân gây nên nhiều bệnh như: tim mạch, phổi, làm giảm các chức năng hô hấp và ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của cả nam và nữ. Do đó, quy định về cấm hút thuốc lá nơi công cộng là rất cần thiết.

HOÀNG THIA

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Infographic titled "Những nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn" (Places where smoking is completely prohibited). It lists various locations and provides illustrations for each. Locations include: Cơ sở y tế (Healthcare facilities), Cơ sở giáo dục (Educational institutions), Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em (Childcare and recreation centers), Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao (High fire/explosion risk areas), Nơi làm việc (Workplaces), Trường cao đẳng, đại học, học viện (Universities and colleges), Địa điểm công cộng (Public places), and Các phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn (Public transport vehicles). The infographic also includes a "HanoiMoi" logo at the bottom right.